

— Ủy viên thư ký phụ trách Văn phòng, giúp chủ tịch và phó chủ tịch thường trực điều hành công việc hàng ngày của Ủy ban.

— Các ủy viên khác: Tùy theo khả năng của mỗi người, phân công phụ trách những ngành quan trọng và công tác trung tâm của Ủy ban.

b) Phân công của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương hướng dẫn theo đúng tinh thần các điều 52, 53, 54 của Luật và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

c) Các Ủy ban nhân dân cần xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban. Quy chế làm việc phải xác định được cụ thể quan hệ làm việc của tập thể Ủy ban nhân dân, quan hệ làm việc của Ủy ban nhân dân với Hội đồng nhân dân, với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và với cấp trên.

3. Đề đề cao quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên chức, điều 56 của Luật quy định: «Thư ký Liên hiệp công đoàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương, huyện, quận và cấp tương đương được mời dự các kỳ họp của Ủy ban nhân dân cùng cấp». Ủy ban nhân dân các cấp nói trên cần thi hành nghiêm chỉnh điều quy định này.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương có trách nhiệm nghiên cứu và thi hành thông tư này.

Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm theo dõi hướng dẫn việc thi hành thông tư này.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1984

T.M. Hội đồng bộ trưởng

K.T. Chủ tịch

Phó chủ tịch

TỔ HỮU

## CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

**CHỈ THỊ số 143-CT ngày 20-4-1984**  
về việc bố trí công tác cho  
những sĩ quan dự bị hết hạn  
phục vụ tại ngũ chuyên ra các  
ngành, các địa phương.

Thực hiện nghị định số 153-HĐBT ngày 8-9-1982 của Hội đồng bộ trưởng về chế độ sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian qua, việc gọi sĩ quan dự bị tốt nghiệp đại học chưa qua phục vụ tại ngũ vào phục vụ tại ngũ đã đi dần vào nề nếp. Số cán bộ này đã có đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của quân đội. Đến nay, một số đồng chí đã hết hạn phục vụ tại ngũ sẽ được xuất ngũ.

Đề thực hiện tốt Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và nghị định số 153-HĐBT, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chỉ thị:

1. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cần cử vào số lượng, ngành nghề của những cán bộ này do Bộ Quốc phòng cung cấp, lập kế hoạch phân phối cho các ngành, các địa phương cùng với kế hoạch phân phối học sinh tốt nghiệp đại học hàng năm.

2. Các ngành, các địa phương được chỉ tiêu phân phối cần khẩn trương bố trí công tác cho những cán bộ này phù hợp giữa yêu cầu nhiệm vụ và khả năng, điều kiện của cán bộ. Chú ý ưu tiên sắp xếp cho những anh em đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và công tác ở những nơi khó khăn, gian khổ. Có kế hoạch bồi dưỡng, sử dụng, phát huy tốt khả năng của những anh em này, đồng thời thường xuyên giáo

ược, nhắc nhở nghĩa vụ của người sĩ quan dự bị và tạo điều kiện cho anh em phục vụ tốt trong ngạch dự bị.

3. Các cấp trong quân đội cho sĩ quan dự bị hết hạn phục vụ tại ngũ chuyển ra các ngành, các địa phương cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho anh em, làm đầy đủ mọi thủ tục về tổ chức, giải quyết tốt mọi chế độ, chính sách để anh em phấn khởi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, giữ vững và phát huy phẩm chất, đạo đức của người sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương mà anh em được phân phối về để giải quyết nhanh gọn việc cho xuất ngũ.

Về chế độ chính sách đối với số cán bộ này, thực hiện theo quyết định số 178-CP ngày 20-7-1974 và quyết định số 281-CP ngày 1-9-1980 của Hội đồng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1984

K.T. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Phó chủ tịch

TỔ HỮU

**CHỈ THỊ số 146-CT ngày 24-4-1984**  
về việc tập trung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất nông nghiệp, kê cả lâm nghiệp và thủy sản năm 1984.

Việc thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đầu năm nay tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các tỉnh miền bắc, nhưng do sự cố gắng lớn của các ngành, các địa phương và cơ sở nên đã

thu được kết quả bước đầu, diện tích lúa đông xuân cả nước đã cấy đạt xấp xỉ kế hoạch và tăng hơn vụ trước. Nhìn chung, lúa phát triển khá, riêng các tỉnh miền nam, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lúa tốt đều. Trồng rừng và khai thác gỗ có chuyển biến. Khai thác, nuôi trồng và xuất khẩu thủy hải sản đạt kết quả khá... Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa toàn diện và vững chắc. Đáng chú ý nhất là màu giảm sút nhiều, việc thâm canh màu chưa được chú ý. Cây công nghiệp tăng chậm và đạt kế hoạch thấp. Chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở một số vùng bị bão lụt năm trước gặp khó khăn vì thức ăn đang giảm sút. Do rét, diện tích rừng mới trồng phát triển kém. Việc cung ứng vật tư cho khai thác gỗ và việc vận chuyển gỗ đường dài chưa bảo đảm...

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản năm 1984, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng yêu cầu các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương tập trung sức chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ và công tác sau đây:

1. Đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ và tổ chức thu hoạch tốt lúa đông xuân. Ở miền bắc, do cơ cấu giống bị đảo lộn, và có một bộ phận diện tích cấy muộn, do đó phải đẩy mạnh việc chăm bón, bảo vệ tốt lúa để tranh thủ đạt được năng suất cao nhất. Phải huy động hết số phân đạm và lân đã đưa về địa phương ứng trước cho xã viên chăm bón, không chờ đổi thóc. Bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu để bơm tát nước dưỡng lúa làm cỏ sục bùn, nhất thiết không để xảy ra hạn. Tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời sâu bệnh và có biện pháp phòng, trừ tốt.